

รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข อาคาร ๕ ชั้น ๓ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ผู้เข้าประชุม

๑. นางนทินี	ตั้งเจริญดี	ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ	สำนักทันตสาธารณสุข
๒. นางสาวนันทมนัส	แย้มบุตร	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	สำนักทันตสาธารณสุข
๓. นางสาวอริศรา	พัตตาสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักทันตสาธารณสุข
๔. นางสาวกันยา	ฤทธิอ้อม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สำนักทันตสาธารณสุข
๕. นางสาวเบญญาภา	ธูปพุดซา	นักวิชาการสาธารณสุข	สำนักทันตสาธารณสุข

เริ่มประชุมเวลา ๙.๐๐ น.

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานทบทวนวัตถุประสงค์การประชุมในครั้งนี้ คือเพื่อติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานในพื้นที่นาร่อง เขตสุขภาพที่ ๔ ๖ และ ๑๑ เพื่อนำผลการดำเนินงานไปพัฒนารูปแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานในจังหวัดอื่นต่อไป และได้นำเสนอข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ๒๕๖๖ พบว่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ในเกือบทุกจังหวัด แสดงให้เห็นว่าในปีที่ผ่านมาเขตสุขภาพที่ ๔ ๖ และ ๑๑ มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานรายจังหวัด

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
สระบุรี	<p>จัดทำโครงการร่วมกับ จังหวัดสิงห์บุรี และ ปทุมธานี</p> <p>๑. ประชุมชี้แจงการ ดำเนินงานให้กับพื้นที่ ดำเนินโครงการ</p> <p>๒. สนับสนุนแบบฟอร์มคัด กรอง ๒ ข้อคำถาม สื่อ ให้ความรู้ และสนับสนุน สมุดบันทึกการรับบริการ ประจำตัวให้กับ กลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๓. ดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติงาน พร้อม บันทึกข้อมูลและติดตาม ผลใน Google sheet สำหรับโครงการ</p> <p>๔. จัดประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำเสนอผลสรุป การดำเนินงาน</p> <p><u>กิจกรรมเชิงรุกในชุมชน</u> อสม.คัดกรองปัญหาสุขภาพ ช่องปากด้วยคำถาม ๒ ข้อ และส่งต่อเพื่อรับการรักษา ในหน่วยบริการในพื้นที่</p> <p><u>กิจกรรมใน NCDs Clinic</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พยาบาล/จทน. สาธารณสุขเป็นผู้คัด กรองสุขภาพช่องปาก ผู้ป่วยเบาหวาน ด้วยข้อ คำถาม ๒ ข้อ - ทันตบุคลากรคัดกรอง ความรุนแรงของโรคตาม เกณฑ์สีบอกความรุนแรง และนัดให้บริการรักษา ตามความเหมาะสม 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบตรวจช่องปากและ แผนการรักษาผู้ป่วย เบาหวาน ลงบันทึก โดยใช้สติ๊กเกอร์สีตาม เกณฑ์ (เขียว-เหลือง- แดง) - จัดวันรับบริการทันต กรรมสำหรับผู้ป่วย เบาหวานโดยเฉพาะ - สมุดประจำตัวผู้ป่วย - สื่อพีเจอบอร์ดให้ความ รู้ทันตสุขภาพในหน่วย บริการ - แผ่นพับให้ความรู้ทันต สุขภาพ และ ความสัมพันธ์ของ โรคเบาหวานและ สุขภาพช่องปาก - Google sheet ติดตาม อาการ ก่อน-หลัง ได้รับ การรักษา โดยมีกร แบ่งกลุ่มรักษาตาม ความรุนแรง ๓ สี 	<ul style="list-style-type: none"> - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจะ ดูจากพันธุกรรม/ ครอบครัวเท่านั้น ไม่ได้ รับการตรวจค่าน้ำตาล - กลุ่มป่วยโรคเบาหวาน ไม่ได้รับการตรวจ HbA๑c เนื่องจากหน่วย บริการไม่มีงบประมาณ เพียงพอ หรือยังไม่ถึง รอบในการคัดกรอง - ความชุก/อุบัติการณ์ของ โรคเบาหวานในบาง พื้นที่มีความชุกแตกต่าง กันตามพื้นที่ จึงกลัวเฉลี่ย ผู้ป่วยตามความชุกของ โรคเบาหวาน - กลุ่มวัยทำงานส่วนใหญ่ ใช้สิทธิประกันสังคม ผู้ป่วยบางส่วนจึงไม่ สะดวกรับบริการ - ไม่มีแรงจูงใจในการเข้า รับการตรวจสุขภาพช่อง ปาก 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาเกณฑ์คัดกรอง กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน - พัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่าง NCDs Clinic และคลินิกทันตกรรม - จัดสรรสื่อ/งบประมาณ ส่งเสริม-ประชาสัมพันธ์ การให้บริการ

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงานภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน <u>กิจกรรมในคลินิกทันตกรรม</u> - ทันตบุคลากรตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา และลงบันทึกในแฟ้ม Dental - ให้ทันตสุขศึกษา 			
ปทุมธานี	<p>จัดทำโครงการร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี และสระบุรี</p> <p><u>กิจกรรมเชิงรุกในชุมชน</u></p> <p>อสม.คัดกรองปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยแบบคัดกรอง ๒Q และส่งต่อเพื่อรับการรักษาในหน่วยบริการในพื้นที่</p> <p><u>กิจกรรมใน NCDs Clinic</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - พยาบาล/จนท.สาธารณสุขคัดกรองผู้ป่วยและส่งต่อกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยเพื่อตรวจสุขภาพช่องปากกับทันตบุคลากร - ทันตบุคลากรประเมินความรุนแรงของโรคตามเกณฑ์สีบอกความรุนแรงและให้ทันตสุขศึกษา - นัดให้บริการรักษาตามความเหมาะสม - บันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet ของโครงการ - ติดตามผลการดูแลสุขภาพช่องปาก 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดช่วงเวลาบริการทันตกรรมเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน - บรรจุข้อความคัดกรองสุขภาพช่องปากลงในสมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน (รพ.สามโคก) - มีการปรับปรุงแบบตรวจเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทำให้บันทึกผลการตรวจได้อย่างละเอียดและถูกต้อง - จัดระบบการตรวจสุขภาพและสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานในรูปแบบฐาน (รพ. ัญญบุรี) - จัดทำระบบบันทึกข้อมูลการตรวจคัดกรองและติดตามอาการของผู้ป่วยเบาหวานภายในจังหวัด ผ่าน Google Sheet 	<ul style="list-style-type: none"> - พบต่อฟันในผู้ป่วย ไม่มีอาการฉุกเฉิน รู้สึกไม่จำเป็นต้องให้สีแดง ซึ่งไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ - ควบคุมระยะเวลาการรักษาแบบ Complete ยาก กรณีผู้ป่วยใส่ฟันเทียมหรือรักษาโรคเหงือก - หากติดตามอาการนานกว่า ๑ เดือน ผู้ป่วยมักขาดการติดต่อ ไม่มาตามนัด - บุคลากรไม่เพียงพอ ผู้ป่วยรอนาน และไม่รอตรวจ - ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญกับสุขภาพช่องปาก จึงหลีกเลี่ยงการตรวจ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรติดตามอาการผู้ป่วยอย่างน้อย ๑ - ๒ ปี - จัดระบบส่งต่อการรักษาการ Recall สู่รพ.สต.ที่ชัดเจน เพื่อให้อสม.มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปาก - ขยายรพ.ทำ “Pop-up Note” สีของผู้ป่วยเบาหวาน จะช่วยเรียงลำดับความเร่งด่วนในการให้การรักษา - จัดการระบบการให้ทันตสุขศึกษาให้เป็นช่วงเวลาและมีการประเมินผล - ต้องการสื่อเรื่อง เกณฑ์ ๓ สี สำหรับสุขภาพช่องปาก ในรูปแบบ X-stand, Roll-up - เพิ่มเรื่อง “สี” บอกสุขภาพช่องปากในสมุดประจำตัวผู้ป่วยเบาหวาน

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
นนทบุรี	<p><u>กิจกรรมเชิงรุกในชุมชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพช่องปาก และการตรวจสุขภาพช่องปาก ให้กับอสม.ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน - อสม.และจนท.ลงพื้นที่ ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเบื้องต้น และนำส่งข้อมูล - นัดหมายผู้ป่วยรับบริการ ในรพ.สต.โดยทันตบุคลากร - ส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่าย - ออกเยี่ยมบ้านตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษา <p><u>โรงพยาบาลชุมชน (รพ.บางกรวย)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินกิจกรรมในคลินิก NCDs - ทันตบุคลากรเป็นผู้ตรวจสุขภาพช่องปาก และให้ความรู้ด้านทันตสุขศึกษาที่สัมพันธ์กับโรคเบาหวาน - ประยุกต์ใช้แบบตรวจสุขภาพช่องปาก และใช้เกณฑ์ ๓ สีประเมิน - สอนทันตสุขศึกษา และสาธิตการย้อมคราบจุลินทรีย์ - นัดหมายการรับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนอุปกรณ์ทันตสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ - บูรณาการการตรวจสุขภาพช่องปากร่วมกับคลินิกโรคเรื้อรัง - เพิ่มช่องทางรับบริการทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริการบางรายยังไม่พร้อมให้ตรวจช่องปากเนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ - ผู้ป่วยขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพช่องปาก - ผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ารับบริการเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว - กลุ่มผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ไม่สามารถเข้ารับบริการได้ - งานหัตถการบางงานรอคิวนาน ส่งผลให้คนไข้ต้องรอรักษานาน - ทันตบุคลากรในพื้นที่มีภาระงานอื่น 	<p>จัดโครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในผู้ป่วยโรค NCDs ปีที่ ๒</p>
อ่างทอง	<p><u>กิจกรรมในสถานบริการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการตรวจคัดกรองวางแผนการรักษาแบ่งความรุนแรงตามเกณฑ์ 	<ul style="list-style-type: none"> - มีกิจกรรมคัดกรองและให้บริการรักษาในทุก รพ.สต. 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ เดินทางไม่สะดวก 	<p>ขอความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมร่วมกับรพ.แม่ข่ายเพื่อความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วย</p>

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
	<p>๓ สี และนัดรับบริการ รักษา โดยทันตบุคลากร</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้ทันตสุขศึกษา - ติดตามประเมิน ผลการรักษาตามกลุ่มสี <p><u>กิจกรรมในชุมชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - อบรมให้ความรู้ผสม. เรื่องการตรวจคัดกรอง และการดูแลสุขภาพช่อง ปากในผู้ป่วยเบาหวาน - สาธิตการย้อมคราบ จุลินทรีย์ <p><u>กิจกรรมเชิงรุก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ประสานงานกับอสม. เพื่อนำเข้าสู่การตรวจ สุขภาพเชิงรุก - ออกตรวจเยี่ยมตามบ้าน คัดกรองและนัด ให้บริการรักษาตาม เกณฑ์ความรุนแรง ๓ สี พร้อมทั้งให้ทันตสุข ศึกษา และให้บริการ กายภาพบำบัด - มีชมรมผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายและช่องปากใน กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบฟอร์มคัดกรอง สุขภาพช่องปากของ จังหวัด 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยคุมน้ำตาลไม่ได้ และรับประทานยาหลาย ตัว 	
<p>พระนครศรี อยุธยา</p>	<p>ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สุขภาพช่องปากผู้ป่วย เบาหวานในพื้นที่ความ รับผิดชอบของ รพ.วังน้อย</p> <p><u>กิจกรรมในโรงพยาบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองปัญหาสุขภาพ ช่องปากโดยทันตแพทย์/ ทันตบุคลากร ในช่วงการ 	<p>จัดโครงการ “กลุ่ม เบาหวานฟันดี ชีวิตมีสุข” เป็นการเปิดรับสมัคร ผู้ป่วยเบาหวานเพื่อตรวจ สุขภาพช่องปากแบบ สมัครใจ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การตรวจฟันไม่ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด เนื่องจาก บุคลากรไม่เพียงพอ - ผู้ป่วยบางส่วนอาจพลาด การตรวจสุขภาพช่อง ปากในบางฐาน เนื่องจากสับสนที่ตั้งจุด บริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มการให้บริการตรวจ สุขภาพช่องปากในรพ. สต.มากขึ้น - จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง ปัญหาสุขภาพช่องปาก และการคัดกรองโดย แบบสอบถาม ๒Q

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
	<p>ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ของผู้ป่วยเบาหวาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนให้บริการรักษา ตามความเสี่ยง ให้ คำแนะนำ และนัดให้การ รักษา - ให้ความรู้ ทันตสุขศึกษา Self-care - บันทึกข้อมูลแผนการ รักษาในรับป Hosxp - ติดตามอาการหลังการ รักษา <p><u>กิจกรรมในรพ.สต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ทันตแพทย์ให้บริการ ตรวจสอบสุขภาพช่องปากที่ รพ.สต.ในวันที่มีคลินิก เบาหวาน 		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไม่มาตามนัดหรือ รับบริการไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความ ตระหนัก และปัญหาการ เดินทาง - ระบบการนัดที่มีจำกัด ทำให้คิวยาวเกิน ไม่ได้ ทำการนัดโดยทันที ผู้ป่วยจึงไม่ได้รับการรักษาอย่าง ต่อเนื่อง 	
ลพบุรี	<p><u>กิจกรรมในชุมชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง สุขภาพช่องปากร่วมกับสห วิชาชีพอื่น เช่น งานเวชฯ งาน NCDs <p><u>กิจกรรมในโรงพยาบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจคัดกรองสุขภาพ ช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ในคลินิกเบาหวาน โดย แบ่งเกณฑ์ตามแนว ทางการดูแลของสำนัก ทันตสาธารณสุข ๓ ระดับ เขียว เหลือง แดง - รักษาตามความรุนแรง และนัดให้บริการทันต กรรม - ให้คำแนะนำ ทันตสุข ศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> - มี mobile clinic ใน รพ.สต.ที่มีทันตภิบาล ออกตรวจทุกเดือน เดือนละ ๑ วัน - มีการแจ้งเตือนใน HOSxP ว่าเป็นผู้ป่วย เบาหวานที่ได้รับการ ตรวจฟันแล้ว และควร ได้รับการบริการใด - ปรับปรุงแบบตรวจ สุขภาพช่องปากให้ เหมาะสมกับพื้นที่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไม่เข้ารับการคัด กรอง พร้อมทั้งมีความ เข้าใจผิดเกี่ยวกับการใส่ ฟันปลอม - ผู้ป่วยที่สะดวกมารับ บริการ ส่วนมากอยู่ใน กลุ่มสีเขียวและเหลือง กลุ่มสีแดงมักจะไม่มา ตามนัด - ไม่สามารถให้การรักษา ผู้ป่วยที่มีค่าน้ำตาลใน เลือดสูงได้อย่างต่อเนื่อง - ขาดการติดตามผู้ป่วย - ขาดการเน้นย้ำระดับ ความรุนแรงของสี - ขาดการประสานงาน ภายใน CUP 	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาติดตามผล ต้องใช้ค่า HBA๑C ซึ่งมี การตรวจปีละ ๑ ครั้ง อาจนำมาใช้ติดตามผล ไม่ได้ - แบบฟอร์มแยกสีคนใช้ อาจไม่เหมาะกับการคัด กรองในช่วงที่มีผู้ป่วย เยอะ และต้องใช้ผู้ช่วย จัดบันทึก - ควรเพิ่มการทำงาน กลางน้ำ เช่น รณรงค์ สร้างกระแส ทำให้จันท. ผู้ปฏิบัติงานเห็น ความสำคัญก่อน ตาม ด้วย keyman เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แล้ว จึงกระจายวงสู่ชุมชน

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
	<ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความคุ้มค่าของงาน และปรับปรุงงานให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ - เพิ่มวัน/เวลาพิเศษในการให้บริการทันตกรรมผู้ป่วยเบาหวาน 			
สิงห์บุรี	<p>จัดทำโครงการร่วมกับจังหวัดปทุมธานี และสระบุรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองกลุ่มเสี่ยง-กลุ่มป่วย - ให้การรักษาและให้ทันตศึกษาในวันที่มี NCDs Clinic - ชี้แจงและปรับปรุงการดำเนินโครงการเพื่อขยายพื้นที่รับผิดชอบ - ทันตบุคลากรตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากพร้อมทั้งประเมินความรุนแรงตามเกณฑ์สี และให้คำแนะนำ - วางแผนการรักษาทางทันตกรรมและนัดหมายเพื่อทำการรักษาจะเสร็จ - ติดตามผลการรักษาด้วย Google sheet ของโครงการ ด้วยการประเมินสุขภาพช่องปากซ้ำ แบ่งเป็น ๓/๖/๑๒ เดือน ตามเกณฑ์สี และเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพช่องปากก่อนและหลังรับการรักษาทางทันตกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - สมุดประจำตัวผู้ป่วย - สื่อพีเจอาร์บอร์ดให้ความรู้ทันตสุขภาพในหน่วยบริการ - แผ่นพับให้ความรู้ทันตสุขภาพ และความสัมพันธ์ของโรคเบาหวานและสุขภาพช่องปาก - การติดตามนัดของผู้ป่วยโดยการโทรศัพท์และกระตุ้นเตือนโดยอสม. 	<ul style="list-style-type: none"> - ทันตบุคลากรมีจำนวนลดลง มีภาระงานในหลายกลุ่มวัย - ผู้ป่วยบางคนไม่สะดวกมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง - บางรพ.สต.ไม่มีทันตภิบาลประจำ 	<ul style="list-style-type: none"> - Fast Track สำหรับผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง - จัดสรรทันตบุคลากรออกหมุนเวียนให้บริการ - จัดทำสื่อให้ความรู้เพิ่ม

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
นครนายก	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากที่คลินิกผู้สูงอายุ NCDs ในรพ.และศสม. - ตรวจสุขภาพช่องปาก ตา และเท้าในคลินิกเบาหวาน ในรพ.และรพ.สต. - ใช้แบบคัดกรองผู้สูงอายุ ในชุมชน (Community Screening) - ฝ่าย IT ดึงข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานมารับบริการทันตกรรมโดยประยุกต์ใช้แบบตรวจสุขภาพช่องปากให้เข้ากับบริบท - คัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากร่วมกับปัญหาในช่องปากอื่น ๆ 	<p>ใช้แบบคัดกรองผู้สูงอายุ ในชุมชน (Community Screening) มาร่วมคัดกรองด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไม่สะดวกมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง - ผู้ป่วยบางคนกลัวการทำฟัน - การใช้เบอร์ส่วนตัวโทรสอบถามผู้ป่วย ทำให้คิดว่า เป็นมิถิลอาชีพ 	<p>ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองแบบองค์รวมร่วมกับสหวิชาชีพ ด้านอื่น ๆ</p>
จันทบุรี	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมคณะกรรมการ Service Plan สาขาสุขภาพช่องปาก จ.จันทบุรี - อสม.สามารถตรวจคัดกรองปัญหาสุขภาพช่องปากเบื้องต้นได้ - ตรวจประเมินปัญหาสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์ ๓ สี และให้การรักษา - ส่งต่อการรักษาเฉพาะทางไปยังรพช.และรพศ. - มีทันตภิบาลประจำอยู่ที่คลินิกเบาหวาน ๑ วันต่อสัปดาห์ เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและสอนทันตสุขศึกษา พร้อมจัดวันนัดรักษา 	<ul style="list-style-type: none"> - ระบบส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มสีแดง ไปยังรพ.แม่ข่ายโดยตรง - มีระบบบันทึกข้อมูลการตรวจสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานของรพ.พระปกเกล้า โดยเฉพาะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยบางส่วนไม่ยินยอมรับการรักษาทางทันตกรรม - ผู้ป่วยไม่สะดวกรักษาต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาฤดูกาลผลไม้ - ปัญหาการเดินทางไปยังรพ.แม่ข่าย - ระยะเวลาการรอนัดรักษาที่นาน - ข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานของบางรพ.ไม่มีใน HDC จึงทำให้ข้อมูลไม่เชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ - ปัญหาการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ทันตสุขและสื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายและพัฒนาระบบการตรวจและดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ครอบคลุมมากขึ้น - การพัฒนาระบบพัฒนาการสื่อสารในการส่งตัวผู้ป่วย - จัดสรรงบประมาณด้านอุปกรณ์สาธิตทางทันตกรรม - พัฒนาองค์ความรู้ของทันตภิบาล ให้สามารถประเมินและรักษาโรคปริทันต์อักเสบในระดับไม่รุนแรง

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงานภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน
	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามประเมินการใช้แนวทางและกรอบการดำเนินงานของพื้นที่นำร่อง 			
กระบี่	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่พื้นที่ ตามแนวทางของสำนักทันตสาธารณสุข - มีการกำกับ และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทุก ๔ เดือน - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานระดับจังหวัด - มีตัวชี้วัดสำหรับงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานภายในจังหวัด ๕ ตัวชี้วัด <p><u>กิจกรรมบริการในรพ.และรพ.สต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองสุขภาพช่องปากด้วยคำถาม ๒Q โดยอสม.หรือจนท.ในคลินิกเบาหวาน - ให้บริการทันตกรรมตามความเสี่ยง ๓ สี (เขียว เหลือง แดง) ในกรณีผู้ป่วยสีแดง มีเป้าหมายการรักษาจน Complete ไม่น้อยกว่า ๒๐ ราย/ปีงบประมาณ - ให้ทันตสุขศึกษาและฝึกการแปรงฟัน 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมให้ทันตสุขศึกษาอย่างมีคุณภาพแบบรายบุคคล จำนวน ๓ คน/วัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ - ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญในการรับบริการทางทันตกรรม - ไม่สะดวกมารับบริการ 	<ul style="list-style-type: none"> - ควรมีสื่อสนับสนุนจากส่วนกลาง - เพิ่มช่องทางบริการทันตกรรม (ชุดหินปูน) กรณีผู้มารับบริการในคลินิกเบาหวานระหว่างรอรับยา - ฝึกทักษะอสม.ให้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุขให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้อง - ควรมีนวัตกรรมสนับสนุนการดำเนินงานทันตสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน - ควรเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานให้เร็วกว่าปัจจุบันเพื่อให้ตรงรอบกับการตรวจคัดกรอง

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
พังงา	<ul style="list-style-type: none"> - มีช่องทางพิเศษสำหรับกลุ่มสีแดง - คัดกรองสุขภาพช่องปากโดยใช้เกณฑ์ ๓ สี เขียว เหลือง แดง - ให้บริการทันตกรรมในกลุ่มสีเขียวและเหลืองโดยทันตภิบาล - กลุ่มสีแดง ส่งต่อผู้ป่วยไปยังรพ.แม่ข่าย - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอสม.เพื่อเพิ่มพูนความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ - คัดกรองสุขภาพช่องปากในคลินิก NCDs - ลงเยี่ยมบ้านตรวจคัดกรองเชิงรุก 	<p>ลงเยี่ยมบ้านตรวจคัดกรองเชิงรุก</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ - ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญในการรับบริการทางทันตกรรม - ผู้ป่วยไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากได้ - อสม.ได้รับความรู้ไม่เพียงพอ การดูแลแบบเชิงรุกจึงไม่ต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนสื่อให้ความรู้จากส่วนกลาง - ประสานงานกับหน่วยงาน อปท. เพื่อขอสนับสนุนรถรับ-ส่งผู้ป่วยมารับบริการเดือนละครั้ง
ชุมพร	<p><u>กิจกรรมในโรงพยาบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - มีจนท.ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาประจำที่คลินิกเบาหวาน - จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานร่วมกันระหว่างคลินิกเบาหวาน และคลินิกทันตกรรม - นัดให้การรักษาตามความเหมาะสม <p><u>กิจกรรมในรพ.สต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสุขภาพช่องปากในวันที่มีคลินิกเบาหวาน (มีทันตฯ ประจำ) 	<p>จัดทำโครงการตรวจสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานร่วมกันระหว่างคลินิกเบาหวาน และคลินิกทันตกรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยไม่ตระหนักไม่เห็นความสำคัญด้านสุขภาพช่องปาก - ไม่มีทันตบุคลากรประจำในบางรพ.สต. 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำโครงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานทั้งในระดับโรงพยาบาลและรพ.สต. - จัดระบบนัดหมายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนางาน
	<ul style="list-style-type: none"> - มีทันตแพทย์จากรพ.ไปตรวจสุขภาพช่องปากในวันที่มีคลินิกเบาหวาน เดือนละ ๑ - ๒ ครั้ง 			
ระนอง	<p><u>กิจกรรมในโรงพยาบาล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คัดกรองสุขภาพช่องปากที่คลินิก NCDs และส่งต่อคลินิกทันตกรรม <p><u>กิจกรรมในชุมชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ลงเยี่ยมบ้าน หรือจัดแหล่งรวมพลภายในหมู่บ้านเพื่อตรวจสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพช่องปาก ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ <p><u>กิจกรรมบริการในรพ.และรพ.สต.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสุขภาพช่องปากตามแบบตรวจ และวางแผนการรักษา - นัดหมายรับบริการและติดตามต่อเนื่อง - ให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพช่องปาก ในคลินิก NCDs หรือคลินิกทันตกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - อ.เมือง : ให้ทันตสุขศึกษา และตรวจสุขภาพช่องปากในคลินิกหมอครอบครัว เพิ่มจากการเยี่ยมบ้าน - อ.สุขสำราญ : ให้ทันตสุขศึกษากับผู้ป่วยเบาหวานในคลินิก NCDs ทุกวันพุธแรกของเดือน โดยมีการฝึกปฏิบัติและตอบคำถามชิงรางวัล 	<ul style="list-style-type: none"> - ช่วงเวลาตรวจสุขภาพช่องปากและให้ทันตสุขศึกษาน้อย จึงไม่สามารถทำได้ครบทุกคน - ผู้ป่วยไม่สะดวกเข้ารับบริการตรวจสุขภาพช่องปาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจช่องปากผู้ป่วยก่อน/ระหว่างนั่งรอเจาะเลือด หรือมีอาหารว่างให้ - เปิดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในการรับบริการทันตกรรม - สนับสนุนสื่อทันตสุขศึกษาจากส่วนกลาง
นครศรีธรรมราช	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสุขภาพช่องปากในคลินิก NCDs ตามเกณฑ์ ๓ สี เขียว เหลือง แดง - นัดหมายผู้ป่วยมารับบริการ - พัฒนาแกนนำอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลสุขภาพช่องปาก - ให้ความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพช่องปาก ใน 	จัดโครงการพัฒนาแกนนำอาสาสมัครผู้ป่วยเบาหวานในการดูแลสุขภาพช่องปาก ได้รับงบประมาณจากสสส.	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ป่วยเบาหวานมีน้ำตาลในเลือดสูง ไม่สามารถรับบริการทันตกรรมได้ - กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ผู้ป่วยจึงไม่เกิดความตระหนักในเรื่องสุขภาพช่องปาก - การทำงานยังขาดทีมเวิร์ค ยังประสานงานได้ไม่ดีพอ 	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มกิจกรรมเยี่ยมบ้านแบบออนไลน์ ให้คำปรึกษา คำแนะนำเรื่องสุขภาพช่องปาก - จัดกิจกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานอย่างต่อเนื่อง - ประสานงาน เพิ่มการพูดคุยและสร้างทีมเวิร์ค

จังหวัด	รูปแบบการดำเนินงาน ภายในจังหวัด	กิจกรรมเด่น/นวัตกรรม สนับสนุนการดำเนินงาน	ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา งาน
	คลินิก NCDs หรือคลินิก ทันตกรรม			ภายในและภายนอก องค์กร - สนับสนุนสื่อทันตสุข ศึกษาจากส่วนกลาง

สถานพยาบาลที่มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้แก่

จังหวัด	สถานพยาบาล
สระบุรี	รพ.สต.หินซ้อน อ.แก่งคอย
	รพ.สต.สองคอน อ.แก่งคอย
	รพ.สต.บ้านป่า อ.แก่งคอย
	รพ.สต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย
	รพ.สต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย
	รพ.สต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย
	รพ.สต.ชะอม อ.แก่งคอย
	รพ.สต.ทับทิม อ.แก่งคอย
	รพ.สต.หนองผักบุ้ง อ.แก่งคอย
	รพ.สต.โคกแย้ อ.หนองแค
	รพ.สต.บัวลอย อ.หนองแค
	รพ.สต.ไผ่ต่า อ.หนองแค
	รพ.สต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค
	รพ.สต.ห้วยทราย อ.หนองแค
	รพ.สต.หนองปลิง อ.หนองแค
	รพ.สต.หนองโรง อ.หนองแค
รพ.สต.ศรีปทุม อ.หนองแค	
ปทุมธานี	โรงพยาบาลปทุมธานี
	โรงพยาบาลคลองหลวง
	โรงพยาบาลธัญบุรี
	โรงพยาบาลประชาธิปัตย์
	โรงพยาบาลหนองเสือ
	โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
	โรงพยาบาลลำลูกกา
	โรงพยาบาลสามโคก
	รพ.สต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี

จังหวัด	สถานพยาบาล
	รพ.สต.บางพูน ๒ อ.เมือง
นนทบุรี	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
	โรงพยาบาลบางกรวย
	โรงพยาบาลบางใหญ่
	โรงพยาบาลบางบัวทอง
	โรงพยาบาลไทรน้อย
	โรงพยาบาลปากเกร็ด
	โรงพยาบาลชลประทาน
	โรงพยาบาลบางบัวทอง ๒
	โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี
อ่างทอง	รพ.สต.บ้านแห อ.เมือง
	รพ.สต.ไชยภูมิ อ.ไชโย
พระนครศรีอยุธยา	โรงพยาบาลวังน้อย
ลพบุรี	โรงพยาบาลโคกเจริญ
	โรงพยาบาลหนองม่วง
	โรงพยาบาลชัยบาดาล
	โรงพยาบาลบ้านหมี่
	โรงพยาบาลท่าม่วง
	โรงพยาบาลสระโบสถ์
	โรงพยาบาลลำสนธิ
	โรงพยาบาลท่าหลวง
สิงห์บุรี	โรงพยาบาลบางระจัน
นครนายก	โรงพยาบาลนครนายก
	โรงพยาบาลบ้านนา
จันทบุรี	โรงพยาบาลพระปกเกล้า
	รพ.สต.ตะกาดเจ้า อ.ท่าใหม่
	รพ.สต.คมบาง อ.เมือง
	รพ.สต.พลิว อ.แหลมสิงห์
	รพ.สต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์
	โรงพยาบาลมะขาม
	รพ.สต.อ่างศิระ
กระบี่	โรงพยาบาลกระบี่
	โรงพยาบาลอ่าวลึก
	โรงพยาบาลปลายพระยา

จังหวัด	สถานพยาบาล
	โรงพยาบาลเขาพนม
	โรงพยาบาลเหนือคลอง
	โรงพยาบาลลำทับ
	โรงพยาบาลคลองท่อม
	โรงพยาบาลเกาะลันตา
พังงา	รพ.สต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง
ชุมพร	โรงพยาบาลชุมพร
ระนอง	โรงพยาบาลระนอง
	โรงพยาบาลละอุ่น
	โรงพยาบาลกะเปอร์
	โรงพยาบาลกระบุรี
	โรงพยาบาลสุขสำราญ
นครศรีธรรมราช	โรงพยาบาลพระพรหม

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

แนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

- ขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกเขตสุขภาพ
- เชื่อมโยงการดำเนินงานกับระบบการจัดบริการปฐมภูมิ
- ถอดบทเรียนพื้นที่ที่มีการดำเนินงานได้ดี จากปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดบริการ การผลิตสื่อสนับสนุนสำหรับประชาชนและทันตบุคลากร และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่
- พัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยเบาหวานสำหรับทันตบุคลากรผ่านระบบออนไลน์ MOOC Anamai

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวกัญญา ฤทธิ์อิม
ผู้จัดบันทึกและสรุปรายงานการประชุม

นางสาวนันทมนัส แยมบุตร
ผู้ตรวจรายงานการประชุม